



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า หญิงชราที่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ และรักษาตัวมานานกว่า ๒ ปี ได้เสียชีวิตลงแล้วจากการติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากที่ยาปฏิชีวนะ ๒๖ ชนิดใช้ไม่ได้ผล ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา (ซูเปอร์บั๊ก) ในสหรัฐฯ มากขึ้น</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ใช้หวัดนก</p> <p>กระทรวงการเกษตรยูเอ็นดาเผยแพร่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหวัดนกใน ๒ แห่ง ซึ่งเป็นการติดเชื้อของทั้งนกป่าและสัตว์ปีกของเกษตรกร แต่ไม่มีการเปิดเผยถึงสายพันธุ์ของไวรัส ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ เอช ๕ เอ็น ๘ ในยุโรปและตะวันออกกลาง ขณะที่ในจีนพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ เอช ๗ เอ็น ๙ และมีผู้เสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ที่ผ่านมา ชาวประมงพบการตายหมู่ของนกป่าบนชายฝั่งทะเลสาบวิกตอเรีย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>จีนผลิตซอสปลอม</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติจีน แถลงว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่นครเทียนจิน หลังมีรายงานเรื่องโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสและซอสปลอมที่เมืองตูหลิวไถ่กับเทียนจิน รวบรวม ๕๐ แห่ง ในเมืองตูหลิวเป็น แหล่งผลิตเครื่องปรุงรสและซอสปลอม ดำเนินการมากกว่า ๑๐ ปี โดยไม่เคยโดนตรวจสอบโรงงานเหล่านี้ ใช้ วัตถุดิบ ที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตราย เช่น เกลือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, ของเหลือจากโรงงานผลิตอาหาร และใช้น้ำตาลเทียม ไซคราเมตในปริมาณเกินกว่ากำหนดในการผลิตซีอิ๊ว นอกจากนี้ยังติดฉลากปลอมให้ผู้บริโภค เข้าใจว่าเป็นยี่ห้อดัง ได้แก่ แม็กกี้, คนอร์ และเนสท์เล่</p>	-	-
นานาชาติ	<p>บุหรีไฟฟ้าระเบิดคาปาก</p> <p>เว็บไซต์อินดิเพนเดนต์ของไอร์แลนด์รายงานว่า เกิดเหตุบุหรีไฟฟ้าระเบิดคาปากคนสูบที่รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา นายแอนดรูว์ ฮอลล์ ได้รับบาดเจ็บ สภาพเลือดท่วมปาก ฟันหัก ๗ ซี่ ใบหน้าและคอเป็นแผลไหม้ระดับที่ ๒ ต้องดึงชิ้นส่วนพลาสติกออกจากช่องปาก ลำคอ และริมฝีปาก จากนั้นรีบไปรักษาตัวในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้แชร์ลงในสื่อออนไลน์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ต่อไป</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ยูนิเซฟแนะไทยลงทุนเพิ่มด้านการพัฒนาสมองเด็กเล็ก แก้ปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย</p> <p>องค์การยูนิเซฟเผยแพร่ข้อมูลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ๑๔ ม.ค. โดยแนะนำให้ไทยเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาสมองของเด็กเล็กมากขึ้น เพราะเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ สังคมและอารมณ์ให้แก่เด็ก และยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระยะยาว ขณะที่ผลการสุ่มสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ พบว่าเด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึงร้อยละ ๓๐ และเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านการศึกษาที่เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และคิดไม่เป็น ยูนิเซฟประมาณการว่าเด็กหลายล้านคนทั่วโลกกำลังเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางสมอง และในส่วนของประเทศไทย แม้จะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กหลายด้านช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น อัตราการตายของเด็กแรกเกิดลดลงจนอยู่ในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงสามารถยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้เมื่อปีที่ผ่านมา แต่ยังมีเด็กปฐมวัยจำนวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ข้อมูลสถิติของยูนิเซฟบ่งชี้ว่าเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบ ๑ ใน ๖ ในประเทศไทยยังมีภาวะเตี้ยแคระแกร็น เด็กน้อยกว่าครึ่งประเทศมีหนังสือเด็กอยู่ที่บ้านไม่ถึงสามเล่ม และพ่อเพียงร้อยละ ๓๕ เท่านั้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับลูกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง นายโรมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย กล่าวว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นลำดับแรก เพราะช่วง ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิตถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเด็ก ส่วนข้อมูลจากวารสารการแพทย์เดอะแลนเซต ระบุว่าเด็กเกือบ ๒๕๐ ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาที่เสี่ยงต่อการมีพัฒนาการไม่สมวัยเนื่องจากภาวะเตี้ยแคระแกร็นและความยากจน อย่างไรก็ตาม เด็กที่ยากไร้ในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้สูงก็เผชิญกับความเสี่ยงนี้เช่นกัน</p> <p>ขณะที่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤตทางด้านพัฒนาการ โดยมีพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึงร้อยละ ๓๐ และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการศึกษาของเด็กไทยซึ่งประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ ของเด็กไทยชั้น ป.๓ และ ป.๖ "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น" ทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>"แก๊สพิษ" โรงน้ำปลาในเวียดนามคร่าชีวิตคนงานไทย</p> <p>สื่อหลายสำนักในเวียดนามรายงานว่าคนงานชาวเวียดนาม 4 คน และคนไทย 1 คนของบริษัทผลิตน้ำปลาฟู้ดเทค เจเอสซี ในจังหวัดฝูเถียน เสียชีวิตในห้องหมักปลา ด้านสำนักข่าวเอเอฟพีรายงานอ้างคำพูดคนงานที่ไม่เปิดเผยชื่อว่า เชื่อว่าคนงานทั้ง 5 คน เสียชีวิต จากการสูดดมสารพิษภายในห้องซึ่งเต็มไปด้วยปลาที่กำลังหมักไว้เพื่อนำมาทำเป็นน้ำปลา อย่างไรก็ดี คนงานของโรงงานแห่งนี้ซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของไม่ได้ให้รายละเอียดว่าโรงงานใช้วัตถุดิบใดในกระบวนการหมักเพื่อทำน้ำปลา</p> <p>เอเอฟพีรายงานด้วยว่าอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่อง ๆ ในเวียดนามประเทศซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ปราศจากการกวดขันเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย ด้านหนังสือพิมพ์ ต่วย เซ ของเวียดนาม รายงานว่า คนงานคนหนึ่งเข้าไปในห้องหมักปลาเพื่อตรวจสอบตามปกติ แต่ไม่กลับออกมา ทำให้เพื่อนคนงานคนอื่น ๆ ตามเข้าไปดูแต่ก็ไม่กลับออกมาเช่นกัน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โรงเรียนจีนตั้ง "ธนาคารคะแนน" นักเรียนกู้ยืมไปเพิ่มคะแนนสอบได้</p> <p>โรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งประจำเมืองหนานจิงของจีน คิดค้นวิธีช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเครียดหรือกดดันมากในการสอบ โดยจัดตั้ง "ธนาคารคะแนน" ให้นักเรียนกู้ยืมคะแนนไปบวกเพิ่มในรายวิชาที่สอบไม่ผ่าน หรือทำคะแนนได้ไม่ดีไว้ก่อนได้ โดยมีระบบพิจารณาคำร้องของกู้ยืมและคิดดอกเบี้ยเหมือนกับธนาคารจริง ทางโรงเรียนเริ่มนำระบบนี้มาใช้เมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา โดยใช้กับนักเรียนในโครงการพิเศษ 49 คน ที่ทางโรงเรียนมุ่งกวดเข้มให้สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯได้</p> <p>โดยปัจจุบันมีนักเรียน 13 คนแล้วที่เข้าใช้บริการธนาคารคะแนนแห่งนี้ ตามกฎการใช้ธนาคารคะแนน นักเรียนจะสามารถกู้ยืมคะแนนไปเพิ่มในผลสอบวิชาใดก็ได้ที่ตนเห็นว่ายังต้องปรับปรุงและศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้หนี้คะแนนที่กู้ยืมไป ด้วยการทำคะแนนในการสอบครั้งหน้าให้ได้ตามกำหนด แต่หากนักเรียนไม่สามารถจ่ายหนี้คะแนนคืนได้ในเวลาที่ตกลงกันไว้ จะมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่ม ทั้งนี้ การพิจารณาให้กู้ยืมคะแนนได้มากน้อยเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิตของนักเรียนแต่ละคนด้วย</p> <p>ซึ่งจะพิจารณาจากความประพฤติ เช่นการมาเข้าเรียนสม่ำเสมอและทำงานที่ได้รับมอบหมายเช่นเวรทำความสะอาดไม่บกพร่อง อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ไม่ใช้หนี้คะแนนที่ยืมมา จะถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์และไม่สามารถขอกู้คะแนนได้อีกในอนาคต</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>“ร.ร. คอนเทนเนอร์” ช่วยสานฝันเด็กด้อยโอกาสในอินเดีย</p> <p>ในอินเดียมีเด็กและเยาวชนถึง ๘๔ ล้านคน ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ เพราะ ต้องทำงานหาเลี้ยงปากท้องตนเองและครอบครัว แต่ที่นครมุมไบมีผู้ใจดีเปิด “โรงเรียนคอนเทนเนอร์” สอนเด็กเหล่านี้ สร้างโอกาสทางการศึกษา ความฝัน และอนาคต กัลปานา ปาวาร์ เด็กหญิงวัย ๑๒ ที่ขายมาลัยตามสี่แยกไฟแดงมาตั้งแต่ ๖ ขวบ เล่าว่า เธอใฝ่ฝันอยากเป็นนักบิน และจะสานฝันของตัวเองให้จงได้ เพราะตอนนี้ เธอได้มีโอกาสเล่าเรียนเหมือนเด็กคนอื่น ๆ แล้ว โดยเธอเข้าเรียนที่โรงเรียน “ข้างถนน” ที่ตัดแปลงจากตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งอยู่ใต้สะพานข้ามแยกแห่งหนึ่งในเมืองมุมไบ ซึ่งด.ญ.กัลปานา และเพื่อน ๆ ได้เล่าเรียนวิชาต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาช่วงเช้า ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนในการทำงานหาเงินจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ดูแคล์เตสังแจยกุมกำเนตให้หญิง ๖ ล้านคน แก้ปัญหาลูกมากยากจน</p> <p>ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแคล์เต ของฟิลิปปินส์ มีคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐแจกจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดฟรีแก่หญิงราว ๖ ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งนำไปสู่ความยากจน ตามแผนการดังกล่าว รัฐจะแจกจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดฟรีให้แก่หญิงที่มีฐานะยากจนที่สุด ๒ ล้านคนก่อนภายในปี ๒๐๑๘ และขยายการแจกจ่ายออกไปสู่หญิงที่ไม่สามารถเข้าถึงการวางแผนครอบครัวให้ครบ ๖ ล้านคนในภายหลัง ผู้นำฟิลิปปินส์ออกคำสั่งดังกล่าวหลังรัฐบาลฟิลิปปินส์หลายสมัยได้พยายามออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือให้คนยากจนได้เข้าถึงยาคุมกำเนิด แต่การนำกฎหมายดังกล่าวมาปฏิบัติถูกต่อต้านอย่างหนักจากศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในฟิลิปปินส์มาโดยตลอด โดยเมื่อปีที่แล้วศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ระงับการแจกจ่ายยาคุมกำเนิดแบบฝังชั่วคราว หลังกลุ่มต่อต้านการคุมกำเนิดยื่นร้องเรียนต่อศาล นายเออร์เนสโต เอร์เนีย รัฐมนตรีด้านการวางแผนเศรษฐกิจระบุว่า คำสั่งดังกล่าวของผู้นำฟิลิปปินส์จะทำให้ความต้องการวางแผนครอบครัวที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองหมดสิ้นไป ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายลดอัตราความยากจนลงให้เหลือเพียง ๑๓% ให้ได้ภายในปี ๒๐๒๒ โดยเมื่อปีที่แล้ว ฟิลิปปินส์มีอัตราความยากจนอยู่ที่ ๒๑.๖% นายเอร์เนียยังระบุว่า คำสั่งแจกจ่ายยาคุมกำเนิดในครั้งนี้เป็นทางเลือก “เพื่อชีวิต เพื่อผู้หญิง เพื่อเด็ก และเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ” อย่างแท้จริง นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายให้สอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>พบวิธีการรักษาฟันผุแบบใหม่ กระตุ้นให้เนื้อฟันงอกจนอุดรูได้เอง</p> <p>ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทันตแพทย์อาจไม่ต้องใช้วิธีอุดฟันเพื่อรักษาฟันผุกันอีกต่อไป เมื่อนักวิจัยจากคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน พบวิธีการรักษาฟันผุแบบใหม่ โดยใช้ยา กระตุ้นให้เนื้อฟันเกิดการเติบโตจนมาอุดรูที่ผุขึ้นได้เอง มีการเผยแพร่วิธีการดังกล่าว ในวารสาร Science Reports โดยการรักษาฟันผุแบบนี้เป็นแนวทางของเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative medicine) ที่มุ่งเน้นการสร้างเซลล์ใหม่มาซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายจากโรคต่าง ๆ โดยจะมีการใช้ฟองน้ำขนาดเล็กที่ย่อยสลายได้ ซุปยา Tideglusib ซึ่งกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์สร้างเนื้อฟันเพิ่ม แล้วใส่เข้าไปในโพรงฟันที่ผุ ซึ่งผลการทดลองในหนูพบว่าสามารถซ่อมแซมรูฟันผุที่มีขนาด 0.๑๓ มิลลิเมตรได้ ศาสตราจารย์พอล ชาร์ป หนึ่งในคณะผู้วิจัยบอกว่า กำลังเร่งพัฒนาให้วิธีการนี้สามารถรักษาฟันผุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเริ่มมีการทดลองในมนุษย์แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานอีกเพียง ๓-๕ ปีก็จะสามารถนำมาใช้กับคนไข้ทั่วไปได้ ส่วนข้อกังวลที่ว่า การใช้ยากระตุ้นให้ร่างกายมีการแบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่จำนวนมากเพื่อมาซ่อมแซมอวัยวะต่าง ๆ อาจเป็นที่มาของโรคมะเร็งได้นั้น ศาสตราจารย์ชาร์ประบุว่า ได้มีการทดสอบใช้ยาในระดับความเข้มข้นสูงเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้แล้ว ซึ่งหวังว่าจะรับประกันความปลอดภัยได้ส่วนหนึ่ง</p>	-	-
นานาชาติ	<p>แอลกอฮอล์เปลี่ยนสมองเข้าภาวะหิวโหย พลอยทำให้นักดื่มกินจุขึ้น</p> <p>นักวิจัยจากสถาบันฟรานซิส คริก ในสหราชอาณาจักร เผยผลการศึกษาล่าสุดในหนูทดลองซึ่งพบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำให้สมองเข้าสู่ภาวะอดอยากหิวโหย และกระตุ้นให้หนูกินอาหารเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก ผลการศึกษาดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ระบุว่า นักวิจัยได้ทดลองให้หนูได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเป็นเวลา ๓ วันติดต่อกัน โดยแอลกอฮอล์นั้นมีปริมาณ ๑๘ หน่วย หรือเท่ากับขวดไวน์ราวหนึ่งขวดครึ่ง แล้วติดตามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสมองของหนูทดลอง นักวิจัยพบว่า แอลกอฮอล์ไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทที่เรียกว่า AGRP ให้ตื่นตัวมากขึ้น ซึ่งเซลล์ประสาทชนิดนี้ตามปกติแล้วจะส่งสัญญาณเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะอดอยากขาดแคลนอาหาร โดยสัญญาณประสาทชนิดนี้จะทำให้หิวเพื่อให้มีการกินอาหารสะสมเข้าในร่างกายมากขึ้น ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่า ในระหว่างที่ได้รับแอลกอฮอล์หนูกินอาหารมากขึ้นด้วยเช่นกัน นักวิจัยทำการทดลองอีกครั้ง โดยให้แอลกอฮอล์กับหนูเช่นเดิม แต่คราวนี้ให้ยาที่ยับยั้งการทำงานของเซลล์ประสาท AGRP ไปพร้อมกันด้วย ปรากฏว่าครั้งนี้หนูกินอาหารได้น้อยลง ซึ่งแสดงว่าการกระตุ้นสมองด้วยแอลกอฮอล์มีผลต่อพฤติกรรมกินจริง โดยเป็นปฏิกิริยาทางระบบประสาท ไม่ใช่ผลจากการที่แอลกอฮอล์ทำให้มีความยับยั้งชั่งใจน้อยลงแต่อย่าง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	แอลกอฮอล์เปลี่ยนสมองเข้าภาวะหิวโหย พลอยทำให้นักดื่มกินจุขึ้น (ต่อ) โด ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเพื่อการดื่มอย่างมีสุขภาพดีของสหราชอาณาจักรบอกว่า แอลกอฮอล์นั้นเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงอยู่แล้ว เช่น ไวน์แก้วใหญ่นั้นให้พลังงานสูงเทียบเท่ากับโดนัทหนึ่งชิ้น ทำให้ผู้คนควรต้องระมัดระวังในการดื่มให้มากขึ้น เพราะยิ่งดื่มก็ยังมีแนวโน้มจะเลือกทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นไปด้วย นอกจากนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพตับ โดยแอลกอฮอล์และโรคอ้วนนั้นเป็นสาเหตุหลักของการตายด้วยโรคตับถึงร้อยละ ๙๐	-	-
ประเทศ	กำชับรพ.รับมือฝนได้ระลอกใหม่พร้อมส่งทีมฟื้นฟูหลังน้ำลด-เฝ้าระวังโรคระบาด นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งเตือนอาจเกิดภาวะฝนตกหนักพื้นที่ภาคใต้ระลอกใหม่ในวันที่ ๑๖-๑๘ ม.ค.นี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาด สาธารณสุข ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จัดระบบการป้องกันน้ำท่วม ขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ไปไว้ในจุดที่ปลอดภัย และให้จัดระบบสำรองไฟไว้พร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ที่เปิดให้บริการแล้วมีดังนี้ รพ.บางสะพานแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านช้าง รพ.สต.บ้านบางจาก และรพ.สต.บ้านบางใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชรพ.สต.พ่วงพมคร จ.สุราษฎร์ธานี และได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ ๓๐๒,๕๐๐ ชุด และเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติม ๓๐๐,๐๐๐ ชุด พร้อมสารส้ม คลอรีน รองเท้าบูต เสื้อชูชีพ ยากันยุง นอกจากนี้ยังจัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ในภาวะภัยพิบัติ(MERT) และทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน กว่า๗๐ ทีม ทีมปฐมพยาบาลหมุนเวียนช่วยพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อบริการประชาชนรวมทั้งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชเดิม ผู้ป่วยเรื้อรังเด็กและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่เสี่ยงเครียดรุนแรงและอาจมีภาวะซึมเศร้าในอนาคต	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>๕๕ ประเทศ ออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>ด้าน ผศ.ดร.ลักขณา เต็มศิริกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศต่างทั่วโลก มี ๕๕ ประเทศ ที่ออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศของตน และมี ๑๗ ประเทศ ที่กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอีก ๒๖ ประเทศ ที่กำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบหนึ่ง และมี ๔ ประเทศที่กำหนดว่าภาชนะบรรจุนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารพิษ ส่วนประเทศอาเซียนที่ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ได้แก่ บรูไน กัมพูชา สิงคโปร์ และไทยและหน่วยงานด้านบุหรี่ไฟฟ้าของบริษัทบุหรี่ ได้โฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นบุหรี่ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า และจัดเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือเลิกบุหรี่โดยมีองค์การลือบปียีสต์ คือ Factasia.org และนักวิจัยตะวันตกหลายคนได้สนับสนุนให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแต่มีข้อมูลยืนยันจากองค์กรอนามัยโลกที่ระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัยจากสารพิษ และไม่มีข้อพิสูจน์ว่าปลอดภัยสำหรับผู้สูบบุหรี่ รวมทั้งข้อกล่าวอ้างที่ว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ยังไม่มีการประเมินผลอย่างเป็นทางการเป็นวิทยาศาสตร์ แต่กลับพบว่า คอวันหรือไอจากบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ เพราะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์สูงถึง ๑๕ เท่าของบุหรี่ปกติทุกๆ ไป นอกจากนี้ The US Surgeon General ได้เผยแพร่รายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่า มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอจนสรุปได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน รวมทั้ง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Southern California พบว่า วัยรุ่นที่ลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะกลายเป็นผู้สูบบุหรี่ประจำในที่สุด.</p>	-	-
ประเทศ	<p>รพ.ขอนแก่นผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยสมองตายสำเร็จรายแรกในจังหวัด</p> <p>นพ.ชาญชัย จันทรรวัชชัยกุล ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น แถลงข่าว รพ.ขอนแก่นได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยภาวะสมองตายสำเร็จ เป็นรายแรกของ จ.ขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ ๗ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้ป่วยภาวะสมองตายคือ ผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ได้ทำการรักษาโรคโดยการล้างไตในช่องท้อง ตั้งแต่วันที่ ๖ ก.ค.๕๕ และสมัครเข้าโครงการรอรับไตกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้าโครงการจนได้รับการปลูกถ่ายไตรวม ๑ ปี ๑ เดือน โดยได้รับไตบริจาคจากผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย จาก จ.ชัยภูมิ ทีมแพทย์ที่ทำการร่วมปลูกถ่ายไตในวันที่ ๒๓ ธ.ค.๒๕๕๙ ถือเป็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ของทีมแพทย์ รพ.ขอนแก่น</p>		





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.สนองพระปณิธานฟ้าหฤญจุฬารมณ กำนัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดในปี ๒๒ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ด้วย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ใน วันที่ ๔ ก.ค. ๖๐ รัฐบาลเห็นสมควรขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” โดยตั้งเป้ากำนัดโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี ๒๕๖๒ พบปัจจัยสำคัญของการเสียชีวิต คือการไม่ดูแลรักษาบาดแผลหลังสัมผัสโรค ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วน</p>	-	-
ประเทศ	<p>พบไข่เยี่ยวม้ายอหื้อดงมีสารตะกั่ว</p> <p>น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผอ.สำนักอาหาร อย.เผยว่า อย.ได้ตรวจพิสูจนไข่เยี่ยวม้าจากที่ผลิตอาหารชื้อนายทรงศักดิ์ สิทธิสาครศิลป์ เลขที่ ๔๘ ซใสาธูประดิษฐ์ ๓๐ ถ.สาธูประดิษฐ์ เขตยานนาวา ผลการตรวจวิเคราะห์ พบตะกั่ว ๕.๘๖ มก. ต่อ กก. เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และผิดมาตรฐาน พ.ร.บ.อาหาร มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>ติดเงินกู้ทั้งโรงพยาบาล</p> <p>นางอศญา อายุ ๔๘ ปี ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลูกจ้างประจำโรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งในลูกหนี้ พร้อมด้วยลูกหนี้ ประมาณ ๒๐ คน เดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.หล่มสัก หลีกจากที่ถูกนายอภิสิทธิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ของโรงพยาบาลหล่มสัก ปล่อยเงินกู้ดอกเบีย โหด ร้อยละ ๒๐ ต่อเดือน โดยมีผู้เสียหายประมาณ ๑๒๐ คน โดยลูกหนี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำ และพยาบาล ของโรงพยาบาลหล่มสัก และโรงพยาบาลใกล้เคียง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>ผู้ว่าพิจิตรแจง งบพัฒนาบึงสีไฟ หลังอดีตทหารโยนผ่านสื่อ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จัดแถลงข่าวการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟให้กับผู้นำท้องถิ่น และ ผู้นำชุมชน ในจังหวัดพิจิตรจำนวนกว่า ๕๐๐ คน ได้รับทราบ ถึงแผนงานปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟ สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ งบประมาณ จำนวน ๘๑๗ ล้านบาท เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาบึงสีไฟ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร แต่เมื่ออดีตนายทหารรายหนึ่ง ใช้พื้นที่ข่าวยอกมาคัดค้านการของงบประมาณดังกล่าว โดยหลังจากที่การแถลงข่าวเสร็จสิ้นลง ตัวแทนชาวจังหวัดพิจิตรได้ปรบมือลั่นห้องประชุม พร้อมทั้งมอบดอกไม้ให้กำลังใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในการสนับสนุนการพัฒนาบึงสีไฟ โดยงบประมาณดังกล่าวต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๐</p>	-	-

- ชอบ ทราบ
 ชอบ ลงมือ
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน..... SAT/CEO

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

19 ม.ค. 2560

